

องค์การบริหารส่วนตำบลตุม

สำนักปลัด

ที่อยู่อีเมล ๐๕(๓)/๒๒๑

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตุม
 รับที่ MR20
 วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 เลขที่ ๑ ซอยฉลองกรุง ๑ แขวงลาดกระบัง
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร มืออาชีพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระดับต้น “ด้านความก้าวหน้าของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งต่าง ๆ และพนักงานจ้าง ในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง (ให้สอดคล้องกับมติ ครม.)”

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกเมืองพัทยา / นายองค์การบริหารส่วนตำบล

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้บริการทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่านับตั้งแต่ที่การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบแห่ง เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และเมื่อมีคำสั่ง ทน.คสช. ที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น จนถึง ณ ปัจจุบันได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ. เพื่อยกเลิกคำสั่ง ทน.คสช. ที่ ๘/๒๕๖๐ ดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ในประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งต่าง ๆ ตลอดจนลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประกอบกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.) ได้มีการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงจะมีการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ให้สอดคล้องกับมติ ครม.) ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้บริหาร อปท. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกคน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร มืออาชีพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระดับต้น “ด้านความก้าวหน้าของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งต่าง ๆ และพนักงานจ้างในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง (ให้สอดคล้องกับมติ ครม.)” โดยเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,๒๐๐ บาท (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๘๘ - ๒๒๒ - ๕๖๗๘ หรือทาง Email : localtrain๖๖@hotmail.com และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ www.Localtrain๖๖.com หรือ Line : @ localtrain

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญท่าน ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ นักทรัพยากรบุคคล และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่งที่สนใจ ได้พิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

*รับ ผอ. อบจ. ตุม
-พี่โม่เอกทนต์
สภามณฑลในท้องถิ่นรวมทางรถไฟ
ททท.ลาดกระบัง ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช.
ตามทางรถไฟ ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช.
ททท.ลาดกระบัง ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช.
ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช.
ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช. ขง.นช.*

ขอแสดงความนับถือ

ดร. รุ่งศรี

นางกฤติกา ทิวเกษม
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าโครงการ

(พิทักษ์ เมธานวงศ์)

69
(นายเชาว์ ไม้สูงเนิน)

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๙ ๘๒๑๒ - ๓ ๖๑ ๑๘
 โทรสาร ๐ ๒๓๒๙ ๘๒๑๒ ๕๒๑๑ ๕๒๑๒
 เจ้าพนักงานธุรการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม